

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HUYỆN QUỲNH PHỤ

Quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Quỳnh Phụ luôn gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, tạo động lực to lớn thúc đẩy LLVT huyện đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào TĐQT, 5 năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ quan tâm, triển khai toàn diện các phong trào thi đua hướng vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng quân đội “Tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại”, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trong giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là giải pháp cơ bản quan trọng hàng đầu để xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị. Quá trình triển khai phong trào TĐQT, LLVT huyện đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện các tiêu chí phong trào TĐQT, các cuộc vận động với xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; duy trì tốt các đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng bộ LLVT huyện để quán lý, giáo dục, rèn luyện để

ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời phối hợp với các ngành tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, phong trào “Đến ơn đáp nghĩa”. Trong 5 năm, Ban CHQS huyện đã giải quyết chế độ, chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho 767 đối tượng xây dựng, bàn giao 5 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhà đồng đội và quỹ phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Bên cạnh đó, phong trào TĐQT của LLVT huyện luôn hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 5

năm qua, LLVT huyện đã tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập 37 xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. Riêng trong công tác huấn luyện, các cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện thi đua sôi nổi với phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đầu tư ngày công xây dựng, tu sửa, nâng cấp thao trường, bãi tập trường bắn. Qua các hội thi, hội thao do các cấp tổ chức, LLVT huyện đều giành thứ hạng cao. Trong thực hiện các hoạt động thi đua trọng điểm, LLVT huyện quan tâm, chú trọng các cuộc vận động: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì

người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, địa bàn an toàn. Kết quả sau 5 năm thực hiện, phong trào LLVT huyện đã có trên 500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của huyện như: vận động hiến quyền sử dụng đất không đòi lại để làm đường giao thông; vận động nhân dân chấp hành Luật số 14 và Nghị định số 137; tham gia 925 ngày công lao động phục vụ đời sống và sản xuất, khắc phục thiệt hại thiên tai, bão lũ, góp phần xây dựng môi trường đoàn kết quân dân, tổ thắm



Lực lượng vũ trang huyện Quỳnh Phụ diễn tập thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Trong những năm phòng, chống dịch đã có gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19, Ban CHQS huyện có một đồng chí quân nhân chuyên nghiệp trực tiếp tham gia chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với phong trào TĐQT, công tác khen thưởng cũng luôn được LLVT huyện quan tâm và được tiến hành chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, đối tượng, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, kịp thời, hướng về cơ sở, đơn vị sẵn sàng cơ động, các cá nhân làm việc trực tiếp ở vị trí trọng yếu; chú trọng biểu dương, khen thưởng những nhân tố mới, thành tích xuất sắc, đột xuất. 5 năm qua,

đã có 121 tập thể, 250 lượt cá nhân LLVT huyện được các cấp khen thưởng. Từ năm 2019 đến năm 2023, LLVT huyện đều được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; năm 2019, 2023 được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; Ban CHQS huyện 3 năm liên đạt danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu”. Giai đoạn 2024 - 2029, LLVT huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về cơ sở, đơn vị sẵn sàng cơ động, các cá nhân làm việc trực tiếp ở vị trí trọng yếu; chú trọng biểu dương, khen thưởng những nhân tố mới, thành tích xuất sắc, đột xuất. 5 năm qua,

thi đua sôi nổi, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Cùng với đó, tập trung hướng vào việc nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng cơ động và sức mạnh chiến đấu của LLVT, góp phần làm chuyển biến toàn diện, vững chắc đơn vị; động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tăng cường tuyên truyền, cổ động phong trào TĐQT; kịp thời biểu dương, khen thưởng tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ, LLVT huyện nhà phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá **NGUYỄN NGỌC CÔNG**
Chinh trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Phụ

Số hóa hệ thống trạm biến áp, nâng cao độ tin cậy cấp điện mùa nắng nóng

Thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Bình đầu tư xây dựng và hiện đại hóa các trạm biến áp 110kV, hệ thống đường dây, nâng cao hiệu quả hoạt động, độ an toàn, ổn định và tin cậy, bảo đảm cung cấp điện ổn định mùa nắng nóng.

Tại công trường thi công trạm biến áp 110kV Trà Linh (Thái Thụy), đơn vị tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công tích cực huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng với thời gian để bảo đảm tiến độ của dự án về đích theo kế hoạch đề ra. Ông Chu Bạch Dương, Đội trưởng Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế, Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Trà Linh có mức đầu tư 116,8 tỷ đồng với quy mô xây dựng mới 3,2km đường dây 110kV trên không, mạch kép, dây dẫn AC400, đầu nối chuyển tiếp trên một mạch đường dây 110kV từ trạm biến áp 220kV Thái Thụy đến trạm biến áp 110kV Thái Hưng cấp điện cho trạm biến áp 110kV Trà Linh. Trạm biến áp Trà Linh quy mô 2 máy biến áp 63MVA (giai đoạn đầu lắp đặt 1 máy biến áp 63MVA), cùng với lắp đặt đồng bộ các thiết bị tủ bộ trung áp 22kV, trang bị hệ thống thu thập dữ liệu, hệ thống camera giám sát và điều khiển xa, bảo đảm trạm vận hành theo tiêu chí không người trực. Hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung phương tiện máy móc thực hiện hoàn thiện các hạng mục để đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đề ra. Việc xây dựng hoàn thành trạm biến áp 110kV Trà Linh theo mô hình không người trực sẽ nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện cho khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Liên Hà Thái và khu vực huyện Thái Thụy, tạo điều kiện cho hoạt động của các doanh nghiệp cũng như phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

điện theo lộ trình xây dựng lưới điện thông minh. Bước đầu áp dụng chuyển đổi số từ Trung tâm điều khiển xa, đến nay lưới điện trên địa bàn tỉnh đã không ngừng được mở rộng và nâng cấp ở các cấp điện áp 110kV, 35kV, 22kV, 10kV, 0,4kV và cơ bản đáp ứng được công tác truyền tải phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm cấp điện ổn định cho các hoạt động chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. Trước đây, mỗi trạm biến áp 110kV cần ít nhất 8 - 9 công nhân vận hành với chế độ trực 3 ca 4 kíp. Với lưới điện phức tạp, việc vận hành sẽ ngày càng khó khăn hơn; mặt khác do nhu cầu của phụ tải đòi hỏi chất lượng điện năng ngày càng cao nên việc đưa vào vận hành các trạm biến áp 110kV không người trực là một bước tiến lớn trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần cải tiến công tác quản lý vận hành và phát triển hệ thống lưới điện thông minh trên địa bàn tỉnh. Các trạm biến áp 110kV

được số hóa là giải pháp tối ưu cho hệ thống lưới điện hiện nay, các thao tác trên thiết bị sẽ được điều khiển hoàn toàn từ xa, việc thu thập dữ liệu thông số vận hành được thực hiện một cách tự động đầy đủ và chính xác qua sự điều khiển giám sát từ Trung tâm điều khiển xa của Công ty. Tất cả các trạm 110kV được thiết kế, xây dựng và đưa vào vận hành theo tiêu chí không người trực, giảm thiểu năng hiện đại như: hệ thống điều khiển, hệ thống camera giám sát an ninh, giám sát thao tác và hệ thống báo cháy, giám sát ác quy online... đã đáp ứng tối ưu hóa chi phí đầu tư cấp và các thiết bị trung gian, giảm số lượng cán bộ, nhân viên trực vận hành tại trạm điện, giảm thiểu các sự cố... Đến nay, toàn tỉnh đã có 2 trạm biến áp 220kV với tổng dung lượng 750MVA; 12 trạm biến áp 110kV với tổng dung lượng 1.030MVA và 2 trạm biến áp của khách hàng với tổng dung lượng 161MVA; 5 trạm trung gian 35/10kV và 3 trạm trung gian 35/22kV; 4.709 trạm

biến áp phân phối; 282,82km đường dây 110kV; 845,1km đường dây 35kV; 186,63km đường dây 10kV... Anh Cao Văn Cường, công nhân Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Việc xây dựng các trạm biến áp 110kV không người trực đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Trước đây, các thông số chúng tôi phải cập nhật bằng tay nhưng giờ đây đã được cập nhật trên máy tính và phần mềm chuyên dụng, giúp công tác quản lý đơn giản, các thông số chính xác, hiệu quả. Để đáp ứng với yêu cầu kỹ thuật cao, công nhân ngành điện đã được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, bảo đảm duy trì ổn định cung cấp điện an toàn, hiệu quả cho khách hàng. Thời gian tới, Công ty Điện lực Thái Bình tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng trạm biến áp 110kV không người trực đi vào vận hành đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, đáp ứng lộ trình phát triển lưới điện thông minh theo định hướng của ngành điện.

MẠNH THẮNG



Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình kiểm tra thí nghiệm định kỳ tại trạm biến áp Châu Giang (Đông Hưng).



Anh Bùi Văn Thiện, xã Dương Hồng Thủy (Thái Thụy) trồng thử nghiệm 8 mẫu khoai tây.

Anh Thiện bắt ruộng hoang “nhà vàng”

Nhờ tích tụ ruộng đất bỏ hoang của bà con trong xã để đầu tư trồng cây màu, cây lúa, anh Bùi Văn Thiện, xã Dương Hồng Thủy (Thái Thụy) có thu nhập hàng trăm triệu đồng, đồng thời còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Gia đình anh Thiện đã trải qua những tháng ngày gian khổ, suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng cũng chỉ đủ ăn. Anh hiểu rằng chỉ khi sản xuất nông nghiệp theo hướng quy mô lớn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới vào đồng ruộng mới có thể nâng cao thu nhập. Năm 2017, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, anh thuê lại 10 mẫu ruộng bỏ hoang của bà con và bắt đầu triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa nếp PD2. “Để việc canh tác thuận tiện và nâng cao hiệu quả, tôi đã đầu tư hàng trăm triệu đồng mua máy cày, máy bừa, máy cấy, máy gieo hạt... Nhờ tích tụ được thêm nhiều ruộng đất của bà con nên tôi đã mở rộng diện tích cấy lúa lên 30 mẫu. Với việc cấy giống lúa nếp PD2 có

năng suất và giá thành cao nên mỗi năm gia đình thu hoạch được 2 vụ lúa với sản lượng trên 100 tấn thóc” - anh Thiện chia sẻ. Khát khao làm giàu, năm 2023 anh Thiện liên kết với Công ty Giống cây trồng Bắc Ninh trồng thử nghiệm 8 mẫu khoai tây. Mặc dù gặp bất lợi do ảnh hưởng của thời tiết, giá thu mua thấp nhưng anh vẫn thu hoạch được trên 3 tấn khoai thương phẩm, cho thu nhập khoảng 30 triệu đồng. Không để đất trống sau thu hoạch, anh Thiện xử lý lại ruộng và trồng thử nghiệm dưa lê. Cùng với đó, anh đào ao thả cá và nuôi 2.000 con vịt trên đồng, mỗi năm xuất bán từ 4 - 7 tấn cá thương phẩm. Anh còn dành ra khoảng 1,7 mẫu đất để trồng 1.400 cây quýt, 100 gốc đào để đa dạng nguồn thu. Với 48 mẫu ruộng làm nông nghiệp, biết đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết với doanh nghiệp sản xuất lúa theo chuỗi giá trị, gia đình anh Thiện đã bắt đầu thoát “nhà vàng”, cho thu lãi khoảng 300 triệu đồng/năm. Từ thành công này,

anh đang tiếp tục vận động các hộ dân trong xã có ruộng liền kề với vùng cánh đồng lớn của anh để tích tụ thêm nhằm mở rộng quy mô sản xuất. Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình, anh Thiện còn tạo việc làm cho 10 lao động địa phương với mức thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Theo anh Thiện, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tích tụ ruộng đất, đầu tư phát triển mô hình. Vì vậy, anh mong muốn thời gian tới cấp ủy, chính quyền sẽ có cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện giúp anh hoàn thiện các thủ tục sớm tập trung đất đai, tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế. Chia sẻ về dự định trong tương lai, anh Thiện cho biết: Tôi sẽ tiếp tục thuê lại ruộng của bà con để mở rộng diện tích trồng cây màu, phát triển nhiều giống cây mới và thu mua sản phẩm su hào, bắp cải cho bà con, giúp người dân có kinh tế ổn định hơn thông qua việc liên kết sản xuất với gia đình.

NGUYỄN TRIỆU - TIẾN ĐẠT